

Trung Quốc –

NHẬN THỨC KHÁC NHAU VỀ THUỘC TÍNH GIAI CẤP CỦA CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Sự hình thành và phát triển của tầng lớp chủ doanh nghiệp tư nhân ở Trung Quốc đã và đang thu hút sự quan tâm của nhiều học giả trong và ngoài nước. Nhận thức chung của học giả Trung Quốc cho rằng, “*kinh tế tư doanh đã trở thành điểm tăng trưởng mới của kinh tế quốc dân Trung Quốc, sự chênh lệch trình độ phát triển kinh tế – xã hội giữa các vùng khác nhau ở Trung Quốc, ở một mức độ rất lớn đã biểu hiện thành sự chênh lệch về trình độ phát triển của kinh tế cá thể và kinh tế tư doanh*”⁽¹⁾

Tuy nhiên, khi nhận thức về thuộc tính giai cấp của chủ doanh nghiệp tư nhân thì giữa họ vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau. Một số người căn cứ vào các trước tác kinh điển Mác-xít và tiêu chuẩn phân chia giai cấp trước đây ở Trung Quốc cho rằng: Chủ doanh nghiệp tư nhân ở Trung Quốc trong giai đoạn hiện nay đã cấu thành “nhà tư bản mới” hay “giai cấp tư sản mới”. Nhưng quan điểm chủ lưu trong giới học thuật lại cho rằng, sự xuất hiện của giai tầng chủ doanh nghiệp tư nhân phù hợp với quy luật phát triển sức sản xuất và quy luật

phát triển xã hội trong giai đoạn đầu của CNXH ở Trung Quốc; hơn nữa, đây còn là một sự tiến bộ của lịch sử. Chúng ta không thể giản đơn, nóng vội cho rằng chủ doanh nghiệp tư nhân là “nhà tư bản mới” hoặc “giai cấp tư sản mới”.

GS Đới Kiến Trung, Viện KHXH thành phố Bắc Kinh dùng khái niệm “giai tầng đang biến động và chưa thành thực” để biểu đạt một quần thể mới, chủ doanh nghiệp tư nhân. Theo ông, *trước hết*, sự thành đạt của chủ doanh nghiệp tư nhân ở Trung Quốc hiện nay là kết quả của sự thích ứng và thuận với trào lưu lịch sử; *thứ hai*, doanh nghiệp tư nhân về mặt chính thể vẫn tồn tại lỗ hổng về thu thuế rất lớn, những người làm thuê trong các doanh nghiệp tư nhân rõ ràng vẫn ở trong hoàn cảnh yếu thế;

(Xem tiếp trang 87)

thứ ba, chủ doanh nghiệp tư nhân đã trở thành một quần thể xã hội độc lập, nhưng do sự khác biệt lớn trong nội bộ và tính phức tạp kỳ lạ của nó nên chưa hình thành một tổ chức chính trị độc lập. Có điều, ông cho rằng: “*Chủ doanh nghiệp tư nhân ở Trung Quốc cuối cùng*

*cũng sẽ trở thành một giai cấp hoàn
chỉnh*”⁽²⁾

HOÀI NAM

Theo sách “*Những điểm nóng về lý luận:
11 vấn đề gây tranh luận*”. Nxb Văn hiến KHXH,
Bắc Kinh, 2005, tr 156-157

CHÚ THÍCH:

1. Trần Quang Kim: *Báo cáo khảo sát sự
phát triển của xí nghiệp tư doanh ở huyện
Nam Hoa tỉnh Vân Nam* – trong tài liệu
“Nghiên cứu chuyên đề khuyến khích và
hướng dẫn sự phát triển lành mạnh của kinh
tế tư doanh năm 2001”.

2. Đới Kiến Trung: *Nghiên cứu về chủ
doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc trong giai
đoạn hiện nay*, Tạp chí “Nghiên cứu xã hội
học”, số 5-2001